

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ NĂM (31/12/1966 - 31/12/2021)

Bác về mừng công 5 tấn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bất thường, anh Đông báo tin chuẩn bị đón Bác về thăm, ai nấy đều phấn khởi, hồi hộp. Bác về! Nghe hai tiếng đó sao mà xúc động. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh thời chiến, đường đi lại khó khăn, Bác còn dành thì giờ về thăm Thái Bình, thật là một sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng và Bác với một tỉnh vừa lập chiến công 5 tấn thóc/ha. Anh Đông và tôi được cử đi đón Bác, lòng tôi càng rộn ràng, phần vì vinh dự, phần lo trách nhiệm.

Hôm ấy tôi bến phà Triều Dương, chúng tôi sang đò đón Bác. Một đồng chí bảo vệ gặp chúng tôi nói nhỏ: - Bác đã đến. Xe xuống phà, Bác ngồi trong xe không ai biết. Khi lên đò, anh Kỳ giới thiệu. Tôi chào Bác, Bác cảm tay tôi bảo: - Thôi đi về. Anh Đông được Bác gọi ngồi cùng xe. Tôi đồ Vực, ca nô bị cạn không vào được bờ. Tôi không rõ anh Đông lo lắng thế nào, nhưng tôi thấy bối rối vì sợ Bác phải chờ lâu ở ngay bến phà trong thời chiến. Sau phải dùng thuyền nan ra đưa Bác vào bờ, tôi đỡ Bác trèo lên dốc đá, tôi lo Bác mệt. Bước lên mặt đá, Bác hỏi: - Còn có lối nào đi lý thú

hơn nữa không? Tôi không hiểu ý Bác, tưởng Bác hỏi có lối đi bộ nào không, nên tôi thưa: - Mời Bác lên xe, chú về chỗ chúng cháu còn xa lắm. Anh Tố Hữu quay lại bảo tôi: - Bác phê bình cho đấy! Bấy giờ tôi nghĩ ra thấy ân hận vì mình sắp xếp chuyến phà qua sông cống kênh qua, làm Bác vất vả. Chúng tôi đón Bác về xã Tân Hòa, huyện Thư Trì. Bác nghĩ trong căn nhà lá, nơi làm việc của anh Đông. Bác ngồi ghế giữa, vì bàn kê chặt, Bác đứng lên bị kích, Bác bảo: - Ghế ưu tiên nên ngồi không nhúc nhích được. Trong bữa cơm hôm đó, Bác ăn cơm nắm đem theo. Tôi cứ nơm nỉ mời Bác ăn cơm nóng:

- Thưa Bác, Bác ăn cơm nóng, Bác cho cháu cơm này. - Không, Bác ăn cơm này đã quen. Thấy tôi hay ăn dưa, Bác hỏi: - Dưa có ngon không? - Thưa Bác, ngon ạ. Tôi báo cáo luôn: - Thưa Bác, tình chúng cháu năm nay trồng thừa rau ăn, còn đem bán cho cả tỉnh bạn. - Thế cô bảo dưa này ở đây? Không phải dưa Thái Bình đâu, của Bác đem từ Hà Nội về đây. Mọi người cùng cười vui vẻ. Bác nhìn sang bàn bên, Bác bảo: - Bên kia có đĩa gì hơn Bác cháu mình nhỉ? Anh Tố Hữu vội thưa: - Thưa Bác, thật là ạ. Bác hỏi:

- Thịt bò "nhà Lý" hay "nhà Lê"? Mọi người lại cười. Sau bữa cơm, chúng tôi ngồi quây quần quanh Bác, Bác kể chuyện hồi Bác ở Pháp, ở Anh, Bác sang Ấn Độ... Bác nói đại ý: - Ở Pháp, người bên đó họ đi đâu một tí cũng đi xe, nhưng Bác nghĩ mình ngồi trên xe thì còn biết sao được ngoài xã hội nên đi lại Bác đều cố đi bộ, trừ khi đi xa. Những người Pháp ở quanh Bác thấy vậy họ bảo nhau làm như Bác, họ cũng đi bộ. Hồi Bác sang Ấn Độ, họ mời Bác đi thăm một cây thập giá có nhiều tầng. Khách tham quan muốn lên thăm tầng trên thì đã có các loại thang đặc biệt. Bác đến thăm, Bác trèo bộ. Thế là tất cả các nhà báo, nhiếp ảnh, quay phim họ cũng trèo bộ theo Bác.



Bà Lê Thị Định, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1967 khi Người về mừng công Thái Bình là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn thóc/ha.

Câu chuyện vui như tết, không ai muốn rời Bác. Sau khi các đồng chí Thường vụ báo cáo với Bác về tình hình địa phương, Bác hỏi từng điểm về sản xuất, đời sống, học hành... Bác hỏi tôi: - Thế cô phụ trách công việc gì?

- Thưa Bác, cháu phụ trách công tác tài chính, thương nghiệp ạ. - Cô có lo thiếu hàng phân phối cho dân không? - Thưa Bác, cháu cũng thấy khó khăn lắm ạ. - Đứng sợ không có hàng, cốt sao phân phối công bằng, hợp lý, hàng

ít mà phân phối tốt sẽ bảo đảm đoàn kết tốt. Bác hỏi tiếp: - Ở đây có bao nhiêu phụ nữ tham gia công việc chính quyền? - Thưa Bác có nhiều, các xã có một số chị em làm chủ tịch, còn đa số làm phó chủ tịch.

Đã hơn 10 giờ, chúng tôi mời Bác đi nghỉ.

(còn nữa) LÊ THỊ ĐỊNH kể NGUYỄN THÀNH LONG ghi

Theo sách: Thái Bình năm lần đón Bác, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Thái Bình xuất bản, 1970.

CHI BỘ TRƯỞNG THPT TÂY THỤY ANH

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục

Những năm qua, Chi bộ Trường THPT Tây Thụy Anh (Thái Thụy) luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, là hạt nhân xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Thấy giáo Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thụy Anh cho biết: Chi bộ nhà trường hiện có 30 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, gắn với lãnh đạo đối mới, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, xây dựng các đoàn thể vững mạnh. Nhà trường luôn duy trì kỷ cương, nề nếp dạy và học, khơi dậy tiềm năng, nội lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên đảm bảo ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm, Chi ủy tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là những chủ trương, chính sách về giáo dục tới 100% đảng viên; đẩy mạnh học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động: "Hai không", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, yêu nghề, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào. Năm học 2020 - 2021, 100% gia đình giáo viên của trường đạt gia đình nhà giáo văn hóa, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lại, 97,39% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Những năm qua, Chi ủy, Chi bộ Trường THPT Tây Thụy Anh luôn thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, Điều lệ Đảng. Hàng tháng, Chi bộ đề ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng với tình hình thực tế của nhà trường trên cơ sở các chỉ tiêu thi đua đã

được đăng ký từ đầu năm học, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Ngoài tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, căn cứ điều kiện, nhiệm vụ cụ thể, Chi ủy lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Chi bộ luôn quan tâm tạo điều kiện để giáo viên theo học các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên. Vì vậy, các đoàn thể không chỉ tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường mà còn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh phấn đấu khẳng định mình; trên cơ sở đó phát hiện, lựa chọn, giới thiệu để Chi bộ bồi dưỡng kết nạp Đảng. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo trong công tác chuyên môn, nhiều năm qua Chi bộ Trường THPT

Tây Thụy Anh đã xây dựng được tập thể đoàn kết, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2020 - 2021, kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trường xếp thứ hai toàn tỉnh; trong đó, môn Giáo dục công dân xếp thứ nhất, môn Vật lý xếp thứ hai, môn Toán và môn Sinh học xếp thứ ba. Đội tuyển học sinh giỏi khối 12 đạt 2 giải nhất, 14 giải nhì, 14 giải ba, 16 giải khuyến khích, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2020 - 2021 đạt 1 giải khuyến khích... Những thành tích đó minh chứng cho chất lượng của Trường THPT Tây Thụy Anh. Với những thành tích đạt được, nhiều năm liên Chi bộ Trường THPT Tây Thụy Anh được công nhận trong sạch, vững mạnh với 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2019 - 2020, Trường được Tỉnh trưởng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2020 - 2021 Trường vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ.

THU THỦY



Giờ học trên máy vi tính của học sinh Trường THPT Tây Thụy Anh.

Việc treo cờ Tổ quốc tại các xứ, họ đạo trên địa bàn huyện Hưng Hà đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước được các cơ sở tôn giáo, các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân đồng tình hưởng ứng. Hình ảnh là cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió như tiếp thêm sức mạnh, tinh thần đoàn kết lương giáo, sự hòa hợp dân tộc ở những vùng quê bình yên.

Huyện Hưng Hà hiện có 39 xứ, họ đạo, trong đó có 9 xứ, 30 họ, 8 linh mục, khoảng 10.000 nhân danh ở 18 xã, thị trấn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Huyện ủy Hưng Hà về tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 30-KH/BCĐ, ngày 4/10/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đối với cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo; đồng thời, triển khai sâu rộng tới các thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, các cơ sở tôn giáo. Đồng chí Trần Thị Văn, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Ngay sau khi ban hành kế hoạch, Ban Chỉ đạo đã tổ chức làm điểm mô hình tuyên truyền, vận động 100% cơ sở tôn giáo và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc tại giáo xứ Hà Xá I, xã Tân Lễ. Để mô hình có sức lan tỏa trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các ngành thành viên, Ủy ban MTTQ, Phòng Nội vụ, Công an, Trung tâm Văn hóa Thể thao phối hợp với các doanh nghiệp, ban công tác mặt trận thôn, hội đồng giáo xứ, giáo họ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ tặng cờ; tổ chức lễ trao tặng và phát động treo cờ Tổ quốc tại các giáo xứ trên địa bàn. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã tổ chức tặng 600 lá cờ nhỏ, 18 lá cờ khổ lớn cho giáo xứ Hà Xá I (xã Tân Lễ) và giáo xứ Duyên Lãng, họ giáo Trại Đồng, họ giáo Dương Khê (xã Minh Hòa). Theo kế hoạch, chúng tôi dự kiến sẽ tặng 700 lá cờ cho giáo xứ Phú Giáo, xã Hùng Dũng trong thời gian tới và tiếp tục nhân rộng mô hình ra toàn huyện.

Về thăm thôn Hà Xá I, xã Tân Lễ vào dịp chuẩn bị

HƯNG HÀ Lan tỏa phong trào treo cờ Tổ quốc ở các xứ, họ đạo



Giáo xứ Hà Xá I, xã Tân Lễ (Hưng Hà).

đón lễ Giáng sinh và năm mới 2022, những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp các đường làng ngõ xóm tạo khí thế phấn khởi cho bà con nơi đây. Thôn Hà Xá I có 356 hộ, trong đó 87% theo đạo Công giáo. Những năm qua, bà con giáo dân luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thi đua phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư văn hóa, xứ họ đạo 4 gương mẫu. Với lòng kính Chúa yêu nước, hàng năm giáo xứ luôn tuyên truyền, vận động bà con giáo dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước bảo đảm trang trọng, đúng quy định. Linh mục Nguyễn Thuần cho biết: Được huyện chọn làm điểm về việc treo cờ Tổ quốc, bà con giáo dân rất phấn khởi và thực hiện nghiêm túc. 100% giáo dân đều tham gia treo cờ Tổ quốc vào những ngày lễ, tết. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc này, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trong giáo xứ hưởng ứng tích cực như sự tin tưởng với Tổ quốc và những người đã chiến đấu, hy sinh cho chúng tôi có cuộc sống ngày hôm nay. Những con đường rực bóng cờ Tổ quốc càng tôn

lên sự trang trọng, ấm áp tình đoàn kết của bà con giáo dân. Ông Hà Văn Tạo, giáo dân giáo xứ Hà Xá I phấn khởi cho biết: Gia đình tôi luôn mua sắm một lá cờ Tổ quốc để treo hàng năm vào những ngày lễ, tết; nhưng hôm nay được huyện tặng thêm lá cờ, chúng tôi thấy rất phấn khởi, tôi sẽ treo thường xuyên vào những ngày lễ, tết của dân tộc. Tôi thấy việc treo cờ Tổ quốc rất ý nghĩa, vừa làm đẹp thêm xóm làng vừa hun đúc tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân chúng tôi. Ông Hà Thế Diện, Trưởng thôn Hà Xá I chia sẻ: Những tuyến đường to đẹp, rộng rãi, khung trang được tô điểm bởi những lá cờ Tổ quốc càng làm cho phong cảnh đường quê thêm rực rỡ. Chúng tôi tiếp tục vận động, tuyên truyền bà con lương giáo thường xuyên treo cờ Tổ quốc để tạo thành nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Đến giáo xứ Duyên Lãng, xã Minh Hòa vào thời điểm này, hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp là lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở trước nhà thờ và mỗi nhà dân. Được biết, ngày 12/11 vừa qua, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo và công tác nhân quyền huyện

Hưng Hà phối hợp với các cấp, các ngành đã trao tặng giáo xứ 300 lá cờ Tổ quốc, trong đó có 7 lá cờ khổ lớn để thực hiện mô hình tuyên truyền, vận động 100% cơ sở tôn giáo và hộ giáo dân treo cờ Tổ quốc. Đây là động lực để bà con lương giáo tiếp tục đoàn kết, phấn khởi thực hiện các phong trào thi đua. Ông Phạm Văn Đình, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Duyên Lãng cho biết: Ngay sau khi được trao tặng cờ Tổ quốc, chúng tôi đã quán triệt sâu rộng ý nghĩa của cuộc vận động treo cờ Tổ quốc cho bà con giáo dân, đồng thời tổ chức treo cờ Tổ quốc cùng với cờ của giáo xứ ở những vị trí tôn nghiêm, trang trọng nhất nhằm tạo khí thế thi đua, sự lan tỏa mạnh mẽ, hiệu ứng tích cực, đưa việc treo cờ Tổ quốc trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của giáo dân trong giáo xứ. Việc treo cờ Tổ quốc thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc làm đó đã và đang lan tỏa trên các xứ, họ đạo, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết lương giáo, góp phần xây dựng quê hương Hưng Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THANH THỦY